
 
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญท่ี 3/2565  ครั้งที่ 2 
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1          

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 
๓.๑           

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.๑  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 
      5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      (วาระที่ 3 ลงมติ) 

5.2 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการของ      
      ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

5.3 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ มาตรา 54                 
      แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484 เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
      ต าบลบ้านต้นเฮือด 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.๑           
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
๑. นายสมเกียรติ ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลฯ  สมเกียรติ ตาสีมูล 
2. นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง รองประธานสภาเทศบาลฯ ปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง 
3. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 
4. นายสกล จันทร์ปิง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สกล จันทร์ปิง 
5. นายสมชัย วงศ์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมชัย วงศ์ฝั้น 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเดือน กันทา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ขวัญเดือน กันทา 
7. นายจรัญ จีรัง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ จรัญ จีรัง 
8. นางสังวาลย์ ศรีวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรีวิไล 
9. นายอิ่นแก้ว นันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อ่ินแก้ว นันทะวงค์ 

๑0. นายบุญชม ฝ่ายลิพล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ บุญชม ฝ่ายลิพล 
11. นายทองดี แปงจันทร์เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ ทองดี แปงจันทร์เขียว 
12. นายสมศักดิ์ ค าชนะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมศักดิ์ ค าชนะ 
13. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี เลขานุการสภาฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12   คน 
๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 
2. นายพิทักษ์ ต่อใจ รองนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ์ ต่อใจ 
3. นายสมเพชร ฝ่ายริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝ่ายริพล 
4. นายจักรพงศ์ สายขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จักรพงศ์ สายขัด 
5. นายวรวัจน ์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน ์ บุญญผลานันท์ 
6. นายนคร กันกา หัวหน้าส านักปลัด นคร กันกา 
7. นายบุรทัช เสาวพนธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง บุรทัช เสาวพนธ์ 
8. นางจิราลักษณ์ หวังทวงทิพย์ ผู้อ านวยการกองคลัง จิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์ 
9. นายอุดร กองแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

10. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา อณูพรรณ มณีวงศ์ 
11. นางสาวนฤมล พงศ์ธิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 
12. นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสภาสมัย 
เลขานุการสภาฯ สามัญที่  3/2565 ครั้งที่  1  ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 2565                                   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. รายงานทั้งหมด 36 หน้า กล่าวโดยสรุป   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ มี 4 เรื่อง คือ 
 1.1 แจ้งรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ                       

ค่าเป้าหมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 1.2 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เปลี่ยนแปลงแผน     

ครั้งที่ 1/2565 
 1 .3  แจ้ งการประกาศใช้ แผน พั ฒ นาท้ องถิ่ น  พ .ศ .2561 -2565  เพ่ิ ม เติ ม                           

ครั้งที่ 1/2565 
 1.4  แจ้ งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2566 -2570 ) เพ่ิม เติม                         

ครั้งที่ 1/2565 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง 
คือ 2 .1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  2/2565 ครั้ งที่  2  ลงวันที่           
19 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม              
รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถามท่ัวไป ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพ่ือพิจารณา) มี 6 เรื่อง  
 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การประชุมหน้าที่ 9-10 ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส านกงาน, เครื่องส ารองไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์ ) 
รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่  10-13 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ              
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

5.3 ขออนุมัต.ิ.. 
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 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย

เป็ นรายการใหม่  (หน่ วยตรวจสอบภายใน จัดซื้ อครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 
13-15 ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่(กองช่าง จ านวน 2 โครงการ)  

 1. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านแหวน 
 2. โครงการติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ ภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบล        

บ้านแหวน รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 16-20 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  (โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน                            
(ห้องผู้บริหาร)) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 20-23 ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 5.6 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1 
ขั้น รับหลักการ ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุ มหน้ าที่  23 -33 
นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แถลงหลักการและเหตุผล ในการน าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่างงบประมาณนี้ได้น าเสนอ
งบประมาณ 88,600,000 บาท ปรากฏในหน้าที่ 26 จากนั้นประธานสภาได้หารือ 
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาตามรายแผนงานเริ่มจากแผนงาน งบกลาง                 
จนถึงแผนงานสุดท้ายคือแผนงานการเกษตร ซึ่งได้มีการอภิปรายสอบถามรายละเอียด
ปรากฏในรายงานการประชุมที่ ได้น าส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว                   
เมื่อพิจารณาครบทุกแผนงานแล้ว ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว                   
มีองค์ประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และท าการลงมติ ในขั้นรับหลักการ ของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ     
ไม่มี งดออกเสียง 1 คน รับหลักการในเวลา 11.45 น. จากนั้นด าเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือรับค าแปรญัตติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบที่  5 ท่าน                                  
มีการเสนอชื่อและผู้รับรองตามกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย                      
5 ท่าน คือ 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                                      
2. นายบุญชม ฝ่ายลิพล เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 3. นายสมศักดิ์ ค าชนะ                          
4. นายสกล จันทร์ปิง 5. นายสมชัย วงศ์ฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

 รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่  29-31 จากนั้นเป็นการหารือ                       
ในที่ประชุมจะใช้เวลารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่  และสิ้นสุดวันที่ เท่าไหร่                           
แต่ทั้งนี้ตามระเบียบต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการ                                
ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรับค าแปรญัตติ  ตั้ งแต่วันพุธที่  17 สิงหาคม 2565                             
ถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 (ในเวลา 08.30 น.- 16.30 น.) รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานการประชุมหน้าที่ 32-33 ซึ่งมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงาน                           
การประชุมหน้าที่ 33-36  

รายงานการประชุม... 
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 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่านได้ลงนามแล้ว                
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ 
ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง      
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

สอบ ถาม ใน ที่ ป ระชุ ม ว่ ามี สม าชิ ก สภ าท่ าน ใดจะสอบ ถาม เพ่ิ ม เติ มห รือ ไม่                                          
ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา                                    
สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ                   
ผมขอมติโดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม รับรอง           11    คน 
 ไม่รับรอง  -   คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถามท่ัวไป 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ 

ว่าที่ร.ต.หญิงขวัญเดือน กันทา ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับค าแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน 

กันทา เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มา
ปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึง
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด                             
แจ้งความประสงค์ในการยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ                        
ได้ประชุม เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ.2566 เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คงร่างเดิม                       
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวนเสนอโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงขอน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 (ฉบับรับหลักการ) ส่ งคืน ให้ประธานสภาเทศบาล                                
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (วาระท่ี 2 แปรญัตติ)  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ต่อไปจะเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในระเบียบวาระท่ี 
ประธานสภาเทศบาล 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ                          
วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 - เนื่องจากไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้สงวนความเห็นไว้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภา                     
วาระ 2 แปรญัตติ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานสภาฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อนที่จะด าเนินการลงมติ อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาลฯ ต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ มอบหมายให้ เลขานุการสภา ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุ มที่จะ
ด าเนินการลงมติได้หรือไม ่

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตรายงานท่านประธานฯ ขณะนี้มีองค์ประชุมครบทั้ง 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่ านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการพิจารณ า                                

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2 วาระ 
แปรญัตติ) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ต่อไปจะด าเนินการตามระเบียบวาระท่ี 5.1.1 การลงมติของสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล บ้านแหวน วาระท่ี 2 แปรญัตติ  
 ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ                  

คือให้คงร่างเดิมตามท่ีรับหลักการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  1 คน  
 
 
 
 
 
 

5.1.2 ร่างเทศ... 
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 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบ วาระท่ี 2 แปรญัตติแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 ลงมติ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ                         
ใน วาระที่ ส าม  ไม่ มี ก ารอภิ ป ราย  เว้นแต่ ที่ ป ระชุ มสภ าท้ องถิ่ น จะได้ ล งมติ                                   
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น               
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ในวาระท่ี 3 นี้ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ  

 ฉะนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป   

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี หลังจากท่ีสภาฯ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2566 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 แล้ว                         

งานสภาฯ จะได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  14) พ .ศ .2562 มาตรา 62 ภ ายใน เจ็ ดวันนั บแต่ วันที่ สภ าเทศบาล                                  
มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาล 
ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ให้ประธานสภาส่งไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัด                          
เพ่ือพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาม วรรคหนึ่ง ให้เสร็จ 
และส่งคืนประธานสภาเทศบาล ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น                     
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตินั้น  

 ทางฝ่ายกิจการสภาฯ จะได้ เร่งจัดท ารายงานการประชุมและประสานงานกับ                               
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารและจัดส่งทางอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ... 
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5.2 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการของ      
      ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ หลักการ 
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ประกาศ                                  

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ประกอบกับ                      
หนังสืออ าเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/493 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ตัวอย่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.... ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดท าระเบียบ
ของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 9 วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน              

และระยะเวลาด าเนินการ ส าหรับประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น              
พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด จึงขอให้สภาพิจารณา             
ร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวฯ ต่อไป 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี อ่านร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน 
เลขานุการสภาฯ ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ    

การประชุม 

 - อธิบายรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 

 (1) เรื่องท่ีขอเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ อปท. ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต้องมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) คุณสมบัติ และจ านวนผู้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
   1. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. ในวันที่ยื่นค าร้องเสนอ 
   2. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้สิทธิเข้าชื่อ 

ไม่น้อยกว่า 3 พันคนหรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของจ านวน ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง                  
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกว่า 

 
3. การยื่นค าร้อง... 
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 (3) การยื่นค าร้องและเอกสารประกอบ 
 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยค าร้องต้อง

ประกอบดังนี้  
   1. เอกสารชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรปชช และข้อความว่าสมัครใจพร้อม                

ลงลายมือชื่อ (อปท.มีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้                    
การเข้าชื่อทาได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ)  

   2. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สาระส าคัญเป็นไปตามแบบ ในข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  

   3. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ ไม่เกิน 10 คน 4. ค ารับรองของผู้แทนของ       
ผู้เข้าชื่อว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 

 (4) การขอให้อปท.จัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ 
   1. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อประสงค์ให้ อปท.จัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้

ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น  
   2. ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด อปท. ด าเนินการได้  
   3. จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องจะเกิน 10 คนไม่ได้  
   4. กรณี มท.หรืออปท. มีระบบสารสนเทศที่ยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบเป็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อผ่านระบบได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ  
   5. จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 

วิธีประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการของปลัด อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

 (5) ข้อห้ามระหว่างการเชิญชวน 
 ในระหว่างการเชิญชวนห้ามมิให้แก้ไขหลักการหรือข้อความ ในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เว้นแต่เป็นการแก้ไขท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ 
 (6) การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าร้อง 
   1. เมื่อได้รับค าร้องตาม ม.8 ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบคาร้องว่า

ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ภายใน ๓๐ วัน และประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด
อปท.ตรวจสอบ ค าร้องได้  

   1.1 กรณีถูกต้อง ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับ การประชุมสภาโดยเร็ว  

   1.2 กรณี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น คืนค าร้องให้ ไป
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  

   2. กรณีตรวจพบการปลอมลายมือ เมื่อหักลายมือชื่อ ปลอมออกแล้วยังมีผู้
เข้าชื่อครบจานวนให้ด าเนินการต่อไป 

 (7) การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   1. ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัดอปท.ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อพบว่าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องตาม ม.8  

   2. ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้ค ารับรองภายใน 15 วัน (กรณีไม่ให้                
ค ารับรองต้องแจ้งเหตุผล) 

 - รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายสมเกียรติ ตาสีมูล... 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.2 

                          - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.2 - 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้วผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

 
5.3 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ มาตรา 54                 
      แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484 เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
      บ้านต้นเฮือด 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
นายกเทศมนตรีฯ ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือเป็นที่ตั้ ง

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด 
 หลักการ 
 ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด ที่ ชม 1532.12/392                        

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการลงมติเห็นชอบ เรื่องที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ขภ าพต าบลบ้ านต้ น เฮือด  ได้ ตั้ งอยู่ ใน เขต พ้ื นที่ ของป่ าไม้ ต ามมาตรา 54               
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยยังไม่มี
หลักฐานการอนุมัติ 

 เหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดที่

เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่ าไม้                   
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านต้นเฮือด ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหวนพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือใช้เป็น
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ให้
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

จึงขอเสนอ... 
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 จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต                   

พ้ืนที่ป่าไม้ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือเป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายชุมพร  จาปัญญะ เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี                 
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2536 ซึ่งยังไม่มีหลักฐานการอนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้จึงต้องด าเนินการให้

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านให้ความเห็นชอบ     
และขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ตั้งดังกล่าว เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้  ทั้งนี้ เพ่ือจะให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือดสามารถด าเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการบริการประชาชน
ในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไปได ้ขอให้สภาร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.3 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี อธิบายเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าไม้แบ่งเป็น 
ปลัดเทศบาลฯ 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 มาตรา 4 (1) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
      2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 4 “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง    

ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 
 “ป่ าสงวนแห่ งชาติ” หมายความว่า ป่ าที่ ได้ ก าหนดให้ เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติ            

ตามพระราชบัญญัติ 
 จากการศึกษาข้อมูลและปรึกษากับกรมธนารักษ์ และหลายๆ หน่วยงาน เบื้องต้น     

ทางกรมธนารักษ์อธิบายว่าพ้ืนที่ดังกล่าวนี้เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนที่
โดยรอบเป็นสิทธิของเอกชน และพ้ืนที่ติดกับฌาปนสถานของหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะตก
ส ารวจพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และถ้าไม่มีเอกสารสิทธิยืนยันว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ ก็จะเข้าข่ายว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด               
เป็น พ้ืนที่ ป่ าไม้  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  23 มิถุนายน 2563                 
เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้มีการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีมติให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้  หรือเขตสงวนแห่งชาติ
ยื่นค าขออนุญาตให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทางสาธารณสุขอ าเภอจึงมีความ
ประสงค์ที่ จะด าเนินการขออนุญาตให้ พ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                     
บ้านต้นเฮือดเป็นพื้นที่ที่ถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือรับความเห็นชอบเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีตั้งดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้                 

นายอ่ินแก้ว  นันทะวงค์ ขอขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านของกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ.2536 ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้หาพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ

ก่อสร้าง ซึ่งได้ขอแบ่งพ้ืนที่จากพ้ืนที่ของป่าช้า หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์
ส่วนหนึ่งเพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด    
จ านวน 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและเห็นชอบแล้ว  

และต่อมา... 
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 และต่อมาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือดได้ขอให้ทางหมู่บ้าน               

โอนพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับ รพ.สต.บ้านต้นเฮือด เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ ท าให้ทางรพ.สต.บ้านต้นเฮือด ไม่สามารถขอรับงบประมาณ
สนับสนุนได้ ซึ่งที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านไม่เห็นชอบ จนถึงปัจจุบันทาง รพ.สต.               
บ้ านต้น เฮือด มีความประสงค์ที่ จะขออนุญาต เข้าท าประโยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ าไม้            
เพ่ือประโยชน์แก่ชาวบ้าน เนื่องจากยังมีผู้รับบริการจ านวนมากถ้าได้ด าเนินการให้
ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไปในอนาคต ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาในส่วนนี้ 

นายทองดี  แปงจันทร์เขียว ผมเห็นด้วยที่จะให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด  
สมาชิกสภาเทศบาล จะด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้อง เนื่องจากเห็นว่าจะ

ท าให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่เข้ามารับบริการ ซึ่งถ้ามีการด าเนินการที่ถูกต้องและ
ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่สภาฯ 
จะให้ความเห็นชอบเพื่อให้ทาง รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ด าเนินการขออนุญาตต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้วผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็ น ช อบ การข ออนุ ญ าต เข้ าท าป ระ โยช น์ ใน เข ต พ้ื น ที่ ป่ า ไม้  ม าต รา  5 4                                
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484 เพ่ือเป็นที่ตั้ งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านต้นเฮือด 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้                     
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484 เพ่ือเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีของกรมป่าไม้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ              

แสดงความคิดเห็นได ้ 

นายชุมพร  จาปัญญะ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวนให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนีเ้พ่ือการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน และเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในต าบล ผมขอขอบคุณทุกท่าน 

 - เรื่องการขอใช้พ้ืนที่ หมู่ที่ 10 ก็เช่นกัน ต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง เนื่องจาก
บางครั้งชาวบ้านไม่ทราบว่าท าไม่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปดูแลการก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่นั้นได้ ขอให้สมาชิกฯ เข้าใจร่วมกันและด าเนินการ                     
ขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน เพ่ือทางเทศบาลจะได้เข้าไปด าเนินโครงการได้ 

นายอิ่นแก้ว นันทะวงค์... 
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นายอ่ินแก้ว  นันทะวงค์ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาและค้นหาข้อมูล 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต

พ้ืนทีป่่าไม้ เพ่ือเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเดือน  กันทา สอบถามเกี่ยวกับป้ายการจัดเก็บขยะ อยากทราบว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบป้าย 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีขยะแอบแฝง และยังมีบางครัวเรือนที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม

จัดเก็บขยะ 

นายอินสม  สายขัด เรื่องโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก  
สมาชิกสภาเทศบาล ภายในหมู่บ้านปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที่ 11 ถึงเขตติดต่อต าบลสันผักหวาน    

จากการส ารวจพ้ืนที่ ที่ จะด าเนินโครงการพบว่าบริเวณหน้าบ้ านบางจุดมีการ             
ท าท่อระบายน้ าจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่ง ประมาณ 2-3 จุด ขอให้เข้าไปตรวจสอบแก้ไข
ในส่วนนี้ก่อนที่จะด าเนินการโครงการดังกล่าว 

นายจรัญ  จีรัง สอบถามเรื่องโครงการเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 10 ที่ถูกตัดงบประมาณ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีในการพัฒนาเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่ต าบลบ้านแหวน 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการออกส ารวจพ้ืนที่และชาวบ้านรับทราบร่วมกันแล้ว               
ที่จะด าเนินโครงการ อยากทราบเหตุผลและความชัดเจนที่ไม่ได้บรรจุโครงการดังกล่าว
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในส่วนนี้อย่างไร 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบป้ายในการช าระภาษี และการจัดเก็บขยะ  
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนนี้ให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง อธิบายเพ่ิมเติมเรื่องการจัดเก็บขยะ

เนื่องจากยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์
ชัดเจนแล้วว่าจะด าเนินการจัดเก็บขยะที่มีตราสัญลักษณ์กลุ่ม อสม. เท่านั้น แต่ก็ยังมี   
ถุงขยะแอบแฝง แจ้งกองสาธารณสุขช่วยตรวจสอบในการจัดเก็บขยะ การช าระ
ค่าธรรมเนียม ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วม
โครงการและช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะแอบแฝง                                
และให้มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 

 - เรื่องโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก  หมู่ที่ 6   
แจ้งผู้อ านวยการกองช่างขอให้ช่างเข้าไปส ารวจพื้นที่ก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้าด าเนินการ 

 - เรื่องโครงการเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 10 ขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่อย่างใด                    
เพียงแต่ขอชะลอโครงการดังกล่าวไปก่อน เนื่องจากจะท าให้การตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2566 สูงเกินกว่าที่ควร และเพ่ือให้การตั้งงบประมาณมีความเหมาะสม     
จึงขอชะลอโครงการดังกล่าว ฝากชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจร่วมกันในส่วนนี้ด้วย 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  เพ่ิมเติมเรื่องการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ หมู่บ้านละ 1 ชั่วโมง  
ประธานสภาเทศบาล ในส่วนของชาวบ้าน หมู่ที่  3 ขอฝากเรื่องระยะเวลาการให้บริการของเจ้าหน้าที่                    

อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากหมู่ที่ 3                 
เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่ บางครั้งชาวบ้านออกมาช าระค่าธรรมเนียมไม่ทันเวลา   
ฝากพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 

 

 
นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง... 
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นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง สอบถามเรื่องถุงขยะ เนื่องจากมีร้านอาหารบริเวณหมู่ท่ี 13 ซึ่งเห็นว่ามีป้ายเข้าร่วม 
รองประธานสภาเทศบาล โครงการแล้ว แต่พบว่ามีการใช้ถุงขยะอ่ืนปะปนด้วย อยากทราบว่าสามารถใช้                

ถุงที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ได้ด้วยหรือไม่ ขอทราบความชัดเจนในส่วนนี้ เพ่ือจะได้ชี้แจ้งให้
ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

 - หลังจากท่ีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ในส่วนของการด าเนินการโครงการก่อสร้าง ขอฝากกองช่างว่าก่อนที่จะมีการประกาศ
หาผู้รับจ้าง อยากให้ทางผู้รับจ้างทีจ่ะเข้าร่วมประมูลงานโครงการนั้นๆ เข้าไปตรวจสอบ
พ้ืนที่ด าเนินโครงการก่อน เพ่ือจะได้ทราบปัญหาและทราบว่าต้องด าเนินการอย่างไร 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง 

นายทองดี  แปงจันทร์เขียว สอบถามเรื่องเสียงตามสายของเทศบาล เนื่องจาก หมู่ที่ 9 ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 
สมาชิกสภาเทศบาล บางจุดก็ได้ยินไม่ชัดเจนจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แลขอฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์               

การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ อยากให้ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายด้วยเพ่ือการรับรู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

 - เรื่องการขนถ่ายขยะบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่  10 ทางผู้ ใหญ่บ้านต าหนิมาว่า         
ทางเทศบาลไม่ขออนุญาตการใช้พ้ืนที่ในการขนถ่ายขยะ ยังมีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว                    
ในการขนถ่ายขยะ อยากทราบความชัดเจนในส่วนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าจะมีการ
ย้ายจุดขนถา่ยขยะ   

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องถุงขยะขอให้ผู้ที่มีการช าระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะแล้วใช้ถุงด าที่มีตราสัญลักษณ์  
นายกเทศมนตรีฯ อสม. เท่านั้น เพ่ือป้องกันถุงขยะแอบแฝง 

 - เรื่องการเข้าไปตรวจสอบหน้างานของผู้รับเหมาในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศ                 
หาผู้ รับจ้าง หรือยื่นซองประมูล ทางผู้ รับ เหมาะจะต้องตรวจสอบแบบแปลน                     
และรายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการแล้ว ซึ่งต้องด าเนินการตามแบบที่ทางเทศบาล
ก าหนดไว้ 

 - เรื่องเสียงตามสาย ได้ด าเนินการติดตั้งเสียงตามสายและได้มีการทดสอบเสียงตามสาย 
เพ่ือจะหาจุดที่ ต้องแก้ ไข แต่ เนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่าเสียงดังรบกวน                      
จึงต้องหยุดการด าเนินการชั่วคราว ขอให้เข้าใจร่วมกันในส่วนนี้ด้วย 

 - เรื่องการขนถ่ายขยะบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 10 ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว      
ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาลจะด าเนินการจัดซื้อที่ ดินเพ่ือใช้เป็นที่ส าหรับขนถ่ายขยะ                        
แต่ประชาคมหมู่บ้านไม่เห็นชอบ อยากให้เห็นใจในส่วนนี้ด้วย แจ้งผู้อ านวยการ               
กองสาธารณสุข เข้าไปตรวจสอบด าเนินการเรื่องหินคลุกที่น าไปกองไว้บริเวณทางโค้ง
บ้านทุ่งหมู่ที่ 10 ฝากให้ด าเนินการปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อยเพ่ือจะได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว                
ในการขนถ่ายขยะ 

นายจรัญ  จีรัง เรื่องโครงการขุดลอกล าเหมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอฝากทางกองช่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องจัดหาผู้รับจ้าง ในการด าเนินงานดังกล่าว ขอให้เริ่มท าโดยเร็วถ้าสามารถด าเนินการ

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมได้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ ดี เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง     
ง่ายต่อการด าเนินการ และไม่กระทบกับผู้ท าการเกษตร ซึ่งปีที่ผ่านมามีการด าเนินการ
ล่าช้าประกอบกับมีการด าเนินการในช่วงฤดฝูน 

  
นายจรูญโรจน์ แก้วมณี... 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณี แจ้งสรุปค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ปี พ.ศ.2564 
ปลัดเทศบาลฯ มีผู้เข้าร่วมการช าระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ จ านวน 2,696 ราย 
 ค่าใช้จ่ายงบบุคคลกร 12 ราย จ านวน 1,440,000 บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกจัดเก็บขยะ จ านวน 371,844 บาท 
 ค่าถ่ายเทและก าจัดขยะ 2,628,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,708,964 บาท  
 รวมค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ จ านวน 1,008,760 บาท 
 ซึ่งจะเห็นว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย 

 - หลังจากที่มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2566 ทางเจ้าหน้าที่ จะได้จัดท าแผนด าเนินงานว่าแต่ละโครงการจะมี                      
ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการในห่วงระยะเวลาไหน ทางสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินการได้จากเอกสารดังกล่าวซึ่งจะได้แจกเอกสารให้สมาชิกฯ                  
ทุกท่าน ในส่วนเรื่องขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ถ้างบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีการตกลง
ราคา แต่ถ้างบประมาณเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป จะต้องใช้วิธีการ e-bidding      
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการนานกว่า จึงท าให้หลายๆ โครงการเกิดความล่าช้า  

 - เรื่องโครงการเสริมไหล่ทาง ยังมีแนวทางการด าเนินการ เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม    
แต่ทั้ งนี้ต้องดูหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมว่า เป็นโครงการเพ่ือแก้ ไขปัญหา                  
ความเดือดร้อนเร่งด่วนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ าเป็นประกอบกับหลักเกณฑ์
วิธีการใช้จ่าย ท่านสามารถเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมได้แต่ต้องเป็นโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 

นายสมชัย  วงศ์ฝั้น  สอบถามเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายหมู่บ้าน ตอนนี้ด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถึงข้ันตอนใดแล้ว 

นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์ เรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายหมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอน 
ผู้อ านวยการกองช่าง การประกาศหาผู้รับจ้าง โดยวิธีการ e-bidding 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล สอบถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  :   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ... 




